
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ 
 

 
Stjórnarfundur haldinn 14. apríl.  2005  kl:20:00 
Mættir:  Kári, Þórður, Birgir og Sveinn, Guðjón og Bjarney. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Engar athugasemdir. 
 
2. Innkomin bréf.  
Bréf frá ÍSÍ v/endurgreiðslur vegna íþróttaslysa. 
Bréf frá knattspyrnudeild v/ lógó á þak stúku. Samþ. (kaupa merki og setja upp). 
Bréf frá ÍSÍ v/fyrirmyndardeild  gátlisti. Uppfæra handbók. 
Bréf frá ÍSÍ v/samning við Flugfélag Íslands á fargjöldum. 
Bréf frá UMFÍ v/ferðar forystufólks aðildarsamtaka UMFÍ til Rómar.(of stuttur fyrirvari). 
Bréf frá UMFÍ v/samráðsfundar í Vík 7. - 8. maí. Senda einn fulltrúa. 
Bréf frá nefnd á vegum UMFÍ v/endurskoðun á Landsmótsreglugerð. (tölvupóstur). 
 
3. Send bréf. 
Engin 
 
4. Rekstur á félagsheimili Keflavíkur. 
Verið er að vinna í þessu máli. 
 
5. Íþrótta- og leikjaskóli Keflavíkur 2005. 
Skólinn byrjar 13. júní og líkur 22. júlí. Efni klárt til að setja í blað sem RNB gefur út. 
Innritunarblöð tilbúin sem dreift er í skólana til barnanna. Skrifað undir samning 20. 
apríl. 
 
6. 17. júní 2005. 
Skipað í 17. júní nefnd. Einar Haraldsson, Sveinn Adolfsson, Guðjón Axelsson og 
Bjarney S. Snævarsdóttir. Skrifað undir samning 20. apríl.  

 
7. Önnur mál. 
Nýtt útlit á umslögum lá fyrir og var samþ. Framkvæmdastjóra falið að láta prenta 
þau. Símaskrá félagsins er í prentun. Loka hóf körfuknattleiksdeildar er 15. apríl, Kári 
Gunnlaugs og Sveinn Adolfs verða fulltrúar aðalstjórnar. Keli er í vinnslu. 
Framkvæmdastjóra falið að kaupa árskort fyrir aðalstjórn hjá knattspyrnudeild. 
Þorleifur Björnsson mætti á fundinn og fór yfir hugmyndir af nýju félagsheimi sem 
yrði byggt ofan á búningsklefa íþróttahússins við Sunnubraut. Ákveðið að boða til 
fundar með bæjarstjóra, formanni MÍT og Stefáni Bjarkasyni. Teikningar af nýja 
íþróttasvæðinu fyrir aftan Reykjaneshöllin lágu frammi.   

 
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 19:30. 


